

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวานอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อและอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอ ผู้ที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อจะมีความอ่อนหวานและสนุกสนานมาก พวกเขาอยู่อย่างมีความสุขและทำงานรับใช้
- คำถาม:** พร้อมกับการมีความซาบซึ้งของความรู้ จะต้องมีการตรวจสอบใดที่จำเป็นที่สุด
- คำตอบ:** พร้อมกับความซาบซึ้งของความรู้ จงตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าลูกกลับมาสำนึกเป็นดวงวิญญาณมากเพียงใด ความรู้เป็นสิ่งที่ง่ายมากแต่เป็นในโยคะที่มายาสร้างอุปสรรค ขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว ลูกต้องอยู่อย่างเป็นอิสระจากแรงดึงดูด ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นที่มายา หนู กัดลูกอยู่ในอยู่เรื่อยๆ และลูกก็อยู่อย่างไม่รู้ตัวในสิ่งนั้น ฝ่าแต่ตรวจสอบชีพจรของตนเองเพื่อดูว่าลูกมีความรักที่ลึกกล้าต่อบาบาหรือไม่ ลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเป็นเวลานานเท่าไร?
เพลง เหตุใดแมลงเม่าจึงไม่เผาตนเอง?

โอมซานติ ลูกๆ ที่สุดแสนหวานได้ยีนหนึ่งบรรทัดของเพลงแล้ว ในเมื่อพ่อได้แสดงให้เห็นความตระการตาอย่างมากมายและลูกก็ได้กลับมาสวยงามอย่างยิ่ง แล้วเหตุใดลูกจึงไม่ควรเป็นของพ่อที่ทำให้ลูกสวยงามจากนาเกลียด ลูกๆ เข้าใจว่าลูกกลับมาสวยงามจากนาเกลียด ไม่ได้เป็นเรื่องของเพียงผู้เดียวที่กลายเป็นเช่นนี้ ผู้คนเหล่านั้นกล่าวถึงกฤษณะว่าเป็นชยมขุนदार พวกเขาสร้างรูปภาพของ กฤษณะเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ในบางภาพเขานั้นก็ผิวขาวและบางภาพก็ผิวน้ำเงินคล้ำ ผู้คนไม่เข้าใจว่านี่เป็นไปได้อย่างไร เจ้าชายกฤษณะของยุคทองไม่สามารถเป็นสีน้ำเงินคล้ำ ทุกคนพูดว่าพวกเขาอยากจะมีลูกหรือสามีเหมือนศรีกฤษณะ ดังนั้นแล้วกฤษณะจะสามารถเป็นสีน้ำเงินคล้ำได้อย่างไร ผู้คนไม่เข้าใจสิ่งใดเลย จะต้องเป็นเหตุผลว่าเหตุใดพวกเขาจึงได้ทำให้กฤษณะเป็นสีน้ำเงินคล้ำ พวกเขาได้แสดงกฤษณะร้ายร้ายอยู่บนงู แต่ไม่สามารถมีสิ่งใดเช่นนั้น พวกเขาเคยได้ยินสิ่งต่างๆ เช่นนั้นจากคัมภีร์และดังนั้นพวกเขาจึงพูดถึงสิ่งเหล่านั้น ในความเป็นจริงไม่ได้มีสิ่งใดเช่นนั้น พวกเขาได้แสดงนารายณ์นั่งอยู่บนเตียงงูในรูปภาพ ไม่ได้มีเตียงงู งูจะมีรอยปากหรือ? เพียงแต่มองดูรูปแบบของรูปภาพที่พวกเขาช่างลงและสร้างขึ้น พ่ออธิบาย ไม่มีสิ่งใดในภาพเหล่านั้น เหล่านั้นทั้งหมดเป็นภาพของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา อย่างไรก็ตามนั้นก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วย ไม่ว่าจะเวลานานเพียงไรก็ตามที่มีการบันทึกการแสดงไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงเวลานี้ต้องชำระ เพียงแต่มีการอธิบายแก่ลูกถึงสิ่งที่ผู้คนทำในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาใช้จ่ายเงินทองมากมายอย่างยิ่ง พวกเขาเหล่านั้นได้ทำรูปภาพประเภทต่างๆ กันมากมายอย่างยิ่ง ก่อนหน้านั้นเมื่อลูกจะมองดูรูปภาพทั้งหมดเหล่านั้น ลูกไม่ได้อัศจรรย์ใจ เวลานี้พ่อได้อธิบายแก่ลูกแล้ว ได้เข้าไปอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าสิ่งต่างๆ เหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ว่าจะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาจะเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน ไม่มีใครนอกจากลูกสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ลูกรู้ว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกกำหนดไว้แล้วในละครตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจะฝ่าแต่เกิดขึ้น กำลังจะมีการทำลายล้างของศาสนาแบบไม่ถาวร และการสร้างของหนึ่งศาสนา มีคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งนี้ เวลานี้ลูกไม่ได้สวดมนต์ภาวนา ฯลฯ ผู้คนทำทั้งหมดนั้นเพื่อได้รับผลจากพระเจ้า ผลคือการหลุดพ้นในชีวิต ดังนั้นมีการอธิบายทั้งหมดนี้แก่ลูก ที่นี่เป็นการปกครองของประชาชนได้พูดไว้ในกิตะ: โอ ผู้คนของบารัต ฆราวาส และพินดาवास พวกท่านกำลังทำอะไรอยู่? อย่างแท้จริงที่ยาดาवासนั้นได้ประดิษฐ์ชีพนาวุธ พวกเขานั้นได้ทำลายวงศ์สกุลของตัวเอง พวกเขาทั้งหมดเป็นศัตรูของกันและกัน ลูกไม่ได้รับฟังข่าว ฯลฯ ผู้ที่รับฟังข่าวนั้นก็สามารถเข้าใจอย่างดีมาก แต่ละวันที่ผ่านไปมีความขัดแย้งมากมายในบรรดาพวกเขา พวกเขาทั้งหมดเป็นชาวคริสเตียนแต่มีความขัดแย้งมากมายในบรรดาพวกเขา ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่บ้านผู้คนฆ่ากันและกัน ลูกกำลังศึกษาราชโยคะและดังนั้นแน่นอนที่โลกเก่านี้ต้องได้รับการทำความสะอาดเพื่ออาณาจักร และแล้วทุกสิ่งก็จะใหม่ในโลกใหม่ แม้กระทั่งวัตถุธาตุทั้งห้าที่นั่นก็จะสโตประธาน มหาสมุทรจะไม่มีพลังที่จะท่วมและสร้างความเสียหาย ในปัจจุบันวัตถุธาตุทั้งห้าสร้างความเสียหายมากมายอย่างยิ่ง วัตถุธาตุทั้งหมดเหล่านั้นจะกลายเป็นผู้รับใช้ลูกและดังนั้นจะไม่มีการของความสุข นี่คือการแสดงของละครที่ถูกกำหนดไว้แล้ว ยุคทองนั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ ชาวคริสเตียนเองก็เคยพูดว่าเริ่มแรกนั้นเคยมีสวรรค์ บารัตคือดินแดนที่ไม่สูญสลาย เช่นที่พวกเขาไม่รู้จักพ่อผู้ปลดปล่อยพวกเขาและท่านมาในบารัต พวกเขาฉลองวันเกิดของชีวาแต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใด เวลานี้ลูกอธิบายว่ามีการฉลองวันเกิดของชีวาในบารัต และดังนั้นชีวาต้องได้มาในบารัตอย่างแน่นอนและสร้างสวรรค์และเวลานี้ท่านกำลังทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดนี้จะนั่งในสติปัญญาของผู้ที่กำลังกลายเป็นปวงประชา ผู้ที่เป็นของอาณาจักรจะเข้าใจอย่างแท้จริงที่พวกเขาเป็นลูกๆ ของ

ซีพบบา มีประชานิธิบราห์มาด้วยเช่นกัน บาบาทัวตนเองคือผู้ปลดปล่อยและเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ บราห์มาจะไม่เรียกเช่นนั้น แม้กระทั่งบราห์มาก็ได้รับการปลดปล่อยโดยผู้เดียวนั้น พ่อผู้เดียวปลดปล่อยทุกคนเพราะทั้งหมดนั้นดโมประธาน การไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เช่นนั้นควรจะดำเนินอยู่ภายใน เราควรจะให้ความรู้ในวิธีเช่นที่ว่าผู้คนนั้นสามารถเข้าใจได้อย่างเร็ว ลูกๆ นั้นตามลำดับกันไป นี่คือความรู้ ลูกต้องศึกษาสิ่งนี้ทุกวัน การไม่ศึกษาเนื่องจากความกลัวนั้นไม่ถูกต้องและแล้วนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นปวงกรรมของลูก มองดูว่าผู้คนมากมายเพียงไรได้เป็นอิสระและมาที่นี้และแล้วบ้างก็จากไปอย่างไร ในซินด์ ลูกสาวมากมายมาแต่แล้วเนื่องจากความป็นป่วนพวกเขาจึงกลายเป็นศัตรู เริ่มแรกพวกเขาชอบความรู้อย่างมากมาย พวกเขาเคยคิดว่าลูกทั้งหมดนั้นได้รับของขวัญจากพระเจ้าแล้ว แม้กระทั่งเวลานี้ พวกเขาก็เข้าใจว่ามีพลังบางอย่างอยู่ที่นี้ พวกเขาไม่เข้าใจว่าเป็นพระเจ้าตัวท่านเองที่ได้อวตารลงมา ทุกวันนี้ผู้คนมากมายมีพลังอิทธิฤทธิ์ในตนเอง พวกเขาขึ้นได้เอากิ๊ตขึ้นมาและเฝ้าแต่ถ่ายทอดสิ่งนั้น พ่อพูดว่า: เหล่านี้ทั้งหมดเป็นหนังสือของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พ่อคือมหาสมุทรแห่งความรู้ เป็นพ่อผู้ทุกคนจดจำในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาตามแผนของละครซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วในละคร พวกเขาแม้กระทั่งได้นิมิต ท่านทำให้ผู้ที่อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาพอใจด้วย หากบางคนไม่รับความรู้ ความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังคงดีสำหรับพวกเขาเพราะอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ พวกเขาจะไม่ลัทธิขโมย ฯลฯ จะไม่มีใครทำอะไรผิดๆ กับผู้ที่ซ่องแหวในการร้องเพลงแสดงความเลื่อมใสศรัทธาของพระเจ้า (ทำพิธีแสดงความเลื่อมใสศรัทธา) พวกเขาในที่สุดแล้วก็เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าใครบางคนเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเขาก็สามารถที่จะล้มละลายได้ ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะลูกได้กลายเป็นลูกของซีพบบาที่ลูกนั้นจะไม่ล้มละลาย มีการกระทำของอดีตและดั่งนั้นบ้างก็ล้มละลาย บ้างก็ล้มละลายแม้กระทั่งหลังจากที่เข้ามาสู่ความรู้แต่ไม่มีการเชื่อมโยงใดๆ กับความรู้ เวลาที่ ลูกๆ นั้นซ่องแหวในงานรับใช้ ลูกรู้ว่าด้วยการซ่องแหวตนเองในงานรับใช้ตามศรัม์ทลูกจะได้รับผลของสิ่งนั้น เราต้องโยกย้ายทุกสิ่งไปที่นั่น เราต้องโยกย้ายทุกสิ่งรวมทั้งกระเป๋าสัมภาระของเรา บาบานั้นทำให้ตัวท่านเองสนุกสนานอย่างมากมายในตอนเริ่มต้น เมื่อท่านได้มาจากที่นั่น ท่านได้แต่งเพลง ผู้แรกได้พบอัลล่าห์และที่สองได้พบอาณาจักร ท่านได้นิมิตของศรัทษณะและสัญลักษณ์สี่มือของวิษณุและเข้าใจว่าท่านจะกลายเป็นจักรพรรดิของดาวาราก้า ท่านเคยรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่ง ฉันกำลังจะทำอะไรกับเงินทองที่สูญสลายนี้ ดั่งนั้นลูกๆ ควรจะมีความสุขนั้นด้วย บาบากำลังให้อำนาจในการปกครองสวรรค์แก่พวกเรา อย่างไรก็ตามลูกๆ ไม่ได้ทำความเพียรพยายามมากนัก พวกเขาหันหลังไปขณะที่เคลื่อนไหว ลูกๆ ที่ดีมาก ผู้ที่เคยเชิญบาบานั้นไม่เคยจดจำบาบา บาบาคควรจะได้รับความหมายที่บอกว่า บาบานั้นมีความสุขอย่างยิ่ง ฉันอยู่อย่างซาบซึ้งในการจดจำระลึกถึงท่าน มีลูกๆ มากมายที่ไม่เคยจดจำบาบา ด้วยการจารึกแสงบุญแห่งความทรงจำระลึกถึงท่านที่ความสุขของลูกจะสูงขึ้น ไม่ว่าลูกจะอยู่อย่างซาบซึ้งกับความรู้อย่างมากเพียงใดก็ตามยังคงมีสำนึกที่เป็นร่างมากมายอย่างยิ่ง สภาพของสำนึกเป็นดวงวิญญาณนั้นอยู่ที่ใด ความรู้ที่ง่ายมาก เป็นในโยคะที่มายาสร้างอุปสรรค ขณะที่อยู่ที่บ้านลูกต้องอยู่อย่างเป็นอิสระจากแรงดึงดูด ไม่ควรจะเป็นว่ามายายิงลูก มายาก็ดูดลูกเหมือนกับหนู หนูนั้นก็ดูดลูกเช่นที่วาลิงแม้ว่าเลือดเริ่มไหลลูกก็ไมรู้ตัวในสิ่งนั้น ลูกๆ นั้นไม่ตระหนักรู้ว่ามีการสร้างความเสียหายมากเพียงไรเมื่อพวกเขาสำนึกที่เป็นร่าง ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิในสถานภาพที่สูงได้ ลูกต้องประกาศสิทธิในมรดกที่สมบูรณ์ของลูกจากพ่อ ลูกควรที่จะนั่งบนบัลลังก์เหมือนกับมามาและบาบาด้วยเช่นกัน พ่อ นั่นคือผู้ที่เอาชนะหัวใจของลูก มีอนุสรณ์ที่สมบูรณ์ในวัดดิวาลา ภายในมหารตีกำลังชี้ข้าง ในบรรดาลูกด้วยมีผู้ที่ชี้ข้าง ผู้ที่ชี้มา และผู้ที่เดินเท้า ลูกแต่ละคนต้องจับชีพจรของตัวเอง เหตุใดบาบาจึงควรตรวจสอบแล้ว ลูกควรตรวจสอบตนเองเพื่อดูว่าลูกกำลังจดจำบาบาและกำลังทำงานรับใช้เหมือนบาบาหรือไม่ ฉันมีโยคะกับบาบาใหม่ ฉันตื่นในเวลากลางคืนและจดจำบาบาใหม่ ฉันกำลังรับใช้ผู้อื่นมากมายใหม่ ลูกควรจะเก็บซาร์ทของลูก ฉันจดจำพ่ออยู่ภายในอย่างลึกซึ้งเพียงไร บ้างก็คิดว่าพวกเขาจดจำพ่ออย่างสม่ำเสมอแต่เป็นไปไม่ได้ บ้างก็คิดว่าพวกเขาได้กลายเป็นลูกๆ ของบาบาและดั่งนั้นก็เท่านั้นเอง! อย่างไรก็ตาม ลูกต้องคิดว่าตนเองนั้นเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ หากลูกทำอะไรโดยที่ไม่การจดจำระลึกถึงบาบานั้นหมายความว่าลูกนั้นไม่ได้จดจำบาบา ลูกควรจะต้องอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอในการจดจำระลึกถึงบาบา ผู้ที่ อยู่ในการจดจำระลึกถึงจะสนุกสนานและสดชื่นแจ่มใสเสมอ พวกเขาอธิบายแก่ผู้อื่นด้วยความสุขอย่างยิ่งและในวิธีการที่ สนุกสนาน มีลูกๆ น้อยนิดมากผู้ที่มีความใส่ใจอย่างจริงจังในการรับใช้ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะอธิบายด้วยการใช้รูปภาพ นี่ คือพระเจ้าผู้ที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดและแล้วก็มีสิ่งสร้างของท่าน พวกเราดวงวิญญาณเป็นพี่น้องกันทั้งหมด นี่คือความเป็นพี่น้อง(brotherhood) ผู้คนเหล่านั้นได้พูดถึงความเป็นพ่อ(Fatherhood) ก่อนอื่นใดลูกต้องอธิบายรูปภาพของซีพบบา นี่ เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดที่ไม่มีตัวตน พ่อของดวงวิญญาณทั้งหมด พวกเราดวงวิญญาณนั้นไม่มีตัวตนด้วยเช่นกัน เราต่างอาศัยอยู่ที่กึ่งกลางหน้าผาก ซีพบบานั้นก็เป็นดวงดาวด้วยแต่จะมีการกราบไหว้บูชาดวงดาวได้อย่างไร เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้ทำสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณไม่ได้ใช้ 8.4 ล้านชาติเกิด พ่ออธิบายว่าก่อนอื่นใดดวงวิญญาณลงมาอย่างปราศจากร่างและแล้วก็ร่างกายมาใช้และเล่นบทบาทของพวกเขา ดวงวิญญาณที่สี่โตประธาน

กลับมาใช้ชาติเกิดและเข้ามาสู่ยุคเหล็ก ผู้ที่มาจากหลังไม้ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถใช้ 84 ชาติเกิด ดวงวิญญานละร่างหนึ่งแล้วใช้อีกร่างหนึ่ง นาม รูป เวลา และสถานที่ของท่านทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไป ลูกควรให้คำบรรยายเช่นนั้น พวกเขาพูดถึงการตระหนักรู้ในตนเองแต่ใครจะสามารถให้สิ่งนั้นแก่ลูก? เป็นการตระหนักรู้ในตนเองหรือในการพูดว่าดวงวิญญานคือดวงวิญญานสูงสุด? นี่คือความรู้ใหม่ พ่อเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ก็เป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นเพื่อชีวิตใหม่ที่ไม่มียุคสำหรับทั้งหมดด้วยเช่นกัน ท่านหนึ่งนี่และอธิบายแก่ลูก และแล้วยกย่องท่านอย่างมากมาย! ลูกได้ยินคำยกย่องของท่านแล้ว ลูกเคยได้ยินคำแนะนำของดวงวิญญานแล้วและเวลานี้เราจะให้คำแนะนำของพระเจ้า ท่านนั้นเรียกได้ว่าเป็นพ่อของดวงวิญญานทั้งหมด ท่านไม่สามารถจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าได้ พ่อสูงสุด ดวงวิญญานสูงสุดหมายถึงดวงวิญญานสูงสุด ดวงวิญญานหมายถึงอาตมา พระเจ้าคือผู้ที่อาศัยอยู่เหนือทุกสิ่ง ท่านไม่เคยกลับมาใช้ชาติเกิดและเหตุนี้เองท่านจึงเรียกว่าเป็นพ่อสูงสุด บทบาทนั้นบันทึกไว้ในดวงวิญญานที่สดแสนเล็กน้อย ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ชื่อของท่านคือชีพบาบาเสมอ ไม่ใช่รูตราบาบา ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาท่านได้รับชื่อมากมาย ทุกคนจดจำท่านและพูดว่า โอ ผู้ชำระให้บริสุทธิ์ ได้โปรดมาและทำให้เราบริสุทธิ์เกิด! ดังนั้นแน่นอนที่ท่านต้องมา ท่านมาเมื่อมีศาสนาเดียว ศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปต้องมีการสร้างขึ้นเวลานี้เป็นยุคเหล็กและมีมนุษย์มากมายอย่างยิ่ง จะมีมนุษย์น้อยนิดอย่างยิ่งในยุคทอง ได้มีการจดจำว่าการก่อตั้งเกิดขึ้นด้วยบราห์มา การทำลายล้างเกิดขึ้นด้วยชางก้า... ศาสนาดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปนั้นสร้างขึ้นผ่านกิตะ เป็นเพียงว่าพวกเขาได้ทำความผิดพลาดในสิ่งนั้นและใส่ชื่อของกฤษณะลงไป พ่อพูดว่า เขา (กฤษณะ) นั้นเข้ามาสู่กลับมาใช้ชาติเกิด พ่ออยู่เหนือการกลับมาใช้ชาติเกิด ดังนั้นเวลานี้ตัดสินใจว่า: เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญานสูงสุด ชีวาที่ไม่มีตัวตนหรือเป็นศรัทธากฤษณะ? ใครคือพระเจ้าแห่งกิตะ? เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เรียกได้ว่าเป็นพระเจ้า และแล้วหากพวกเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้ ลูกควรจะเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เป็นของศาสนาของลูก ผู้ที่กำลังจะเข้าไปสู่ยุคทองจะเชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็วและเริ่มทำความเพียรพยายาม นี่คือสิ่งหลัก มีชัยชนะสำหรับลูกในสิ่งนี้ แต่สภาพของสำนักเป็นดวงวิญญานอยู่ที่ใด? ลูกนั้นติดกับในรูปแบบและนามของมันและมัน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาลูกเคยร้องเพลง: พวกเขาสนใจต่อดวงวิญญานสูงสุดที่อยู่ในธาตุที่อยู่เหนือทุกสิ่งหรือธาตุบราห์ม ดังนั้นเหตุใดลูกจึงควรจะหวาดกลัวสิ่งใดเล่า? ความกล้าหาญอย่างมากมายนั้นเป็นที่ต้องการ ผู้ที่ให้คำบรรยายควรจะทำให้ความรู้ของดวงวิญญานด้วยความซาบซึ้งอย่างยิ่งและแล้วพวกเขาก็ควรที่จะอธิบายด้วยเช่นกันว่าใครที่เรียกว่าเป็นดวงวิญญานสูงสุด คำยกย่องของพ่อก็คือ: มหาสมุทรแห่งความรัก มหาสมุทรแห่งความรู้... ในความเป็นจริงนี้เป็นคำยกย่องของลูกๆ ด้วยการโกรธเคืองกับใครบางคนหมายถึงการถือกฎไว้ในมือของลูกเอง บาบานั้นอ่อนหวานอย่างยิ่ง เมื่อลูกๆ พูด “ไม่” เมื่อถูกขอร้องให้ทำงานรับใช้ประเภทใดก็ตาม เช่นกฤษณะได้ ลูกต้องกลับมาอ่อนหวานอย่างยิ่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. โยกย้ายกระเป่าและสัมภาระของลูกและคงอยู่อย่างซาบซึ้งและมีความสุขอย่างยิ่ง คงนั่งอยู่บนบัลลังก์เหมือนกับมามาและบาบา อยู่ในอาการจดจำระลึกถึงที่ลึกล้ำจากหัวใจ

2. อย่าได้หยุดศึกษาเล่าเรียนเนื่องจากความกลัวใครบางคน ทำให้บ่วงกรรมของลูกเบาบางลงด้วยการจดจำระลึกถึง อย่าได้มีวันโกรธเคืองและถือกฎไว้ในมือของลูกเอง อย่าได้พูดว่า “ไม่” เมื่อถูกขอร้องให้ทำงานรับใช้ประเภทใดก็ตาม

พร: พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญานพิเศษผู้มีประสบการณ์ และทำให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ของทรัพย์สินสมบัติและบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มิน

บัพดาต้าย้ำเตือนลูกๆ บราห์มินทั้งหมดว่าเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่ของลูกที่ลูกได้กลายเป็นบราห์มิน อย่างไรก็ตามมรดกและทรัพย์สินสมบัติของชีวิตบราห์มิน คือความพอใจ และบุคลิกภาพของชีวิตบราห์มินคือความสุข อย่าได้อยู่อย่างถูกตัดสิทธิ์ในประสบการณ์นี้ ลูกมีสิทธิ์ต่อสิ่งนี้ เนื่องจากผู้ประทานและผู้ประทานพรกำลังให้สมบัติของการได้มาซึ่งการบรรลุผลด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และแล้วมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นและทำให้ผู้อื่นมีประสบการณ์ในสิ่งนี้ด้วยเช่นกันและแล้วลูกก็จะถูกเรียกว่าดวงวิญญานพิเศษ

คติพจน์: แทนที่จะคิดถึงช่วงเวลาสุดท้าย จงคิดถึงสภาพสุดท้ายของลูก

*** โอม ขานติ ***

ความเพียรพยายามพิเศษที่จะกลับมาหัดเทียบกับฟอบราห์มา

เพื่อที่จะแสดงผลของงานรับใช้ในทางปฏิบัติ เช่นที่ฟอบราห์มารับใช้ด้วยสภาพทางจิตวิญญาณของท่าน เช่นเดียวกัน ลูกๆ
เวลานี้ต้องเปิดเผยสภาพทางจิตวิญญาณของลูก ดวงวิญญาณลูกกล่าวได้ว่าเป็น “ruh” (จิต-spirit) และสิ่งนั้นก็เป็นที่
สาระ(essence) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น โดยการอยู่ในสภาพทางจิตวิญญาณ(ruhani) ของลูก ลูกจะกลายเป็นทั้งสอง การ
ดึงดูดของคุณธรรมที่สูงส่ง นั่นคือ *สาระ* คือจิต(spirit) และรูปของสำนึกเป็นดวงวิญญาณจะปรากฏเห็นได้ด้วยเช่นกัน